



## ประกาศกรมพิธีการทูต

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการทูตและการอำนวยความสะดวก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ ๖

ตามที่กรมพิธีการทูตได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการทูตและการอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ ๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ และกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศที่ [www.mfa.go.th](http://www.mfa.go.th) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมพิธีการทูตจึงขอประกาศ ดังนี้

### ๑. รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมเลขประจำตัวสอบ

มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยื่นใบสมัครฯ พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครฯ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อและเลขประจำตัวสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

### ๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เพื่อวัดความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน

### ๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบสัมภาษณ์

กำหนดให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกราย ต้องมารายงานตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ที่ ห้องประชุมกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปลี่ยนแปลงจากกำหนดเดิมวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	เลขประจำตัวสอบ	เวลารายงานตัว	เวลาสอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	หมายเลข ๑ - ๗	๐๙.๑๕ น.	๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๔. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการทูตและการอำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ ๖

กรมพิธีการทูตจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา บริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการทูตและการอำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ที่ [www.mfa.go.th](http://www.mfa.go.th) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวง”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวศศิรินทร์ ตันกุลรัตน์)

อธิบดีกรมพิธีการทูต

รายชื่อผู้เข้าสอบสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น  
พนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา  
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการทูตและการอำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพ  
จัดการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ ๖  
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที่สอบ	ชื่อ - นามสกุล
1	นายรัวฤทธิ์ เกาว์หิรัญ
2	นางสาวพิชญากัด ไชยสถาน
3	นางสาวชฎานิษฐ์ คำเพ็ง
4	นางสาวศศิชา พันภัย
5	นางสาวอริสรา แสงสมพงษ์
6	นางสาววลินดา มุหะหมัดตาเฮต
7	นางสาวธาริญา นรารมย์